



สำเนา

ประกาศองค์การเภสัชกรรม

เรื่อง นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ เพื่อสนองนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ มีหน้าที่สร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นแก่ประเทศ ได้กำหนดแนวทางสร้างขีดความสามารถองค์กรให้มีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน มีการจัดทำแผนป้องกันและเตรียมความพร้อม และจัดทำระบบจัดการภาวะวิกฤติ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองและบรรเทาผลกระทบที่จะมีต่อผู้มีส่วนได้เสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สำคัญขององค์กรทำให้องค์การเภสัชกรรมยังคงบรรลุภารกิจหลัก ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมจึงกำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ขององค์การเภสัชกรรม ดังนี้

1. องค์การเภสัชกรรม ต้องพัฒนาระบบ BCM ตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301-2012) ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาภาค ปรับปรุงศักยภาพ BCM ให้เป็นองค์กรที่มีกระบวนการปฏิบัติงานสามารถรองรับต่อเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าและมีได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม โดยมีการวางแผนการนำไปปฏิบัติ การฝึกซ้อม ติดตามทบทวน และการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง สื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Committee) มีหน้าที่บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาพรวม ตามบริบทขององค์กร กำหนดขอบเขตของ BCMS ของระบบภายใต้พันธกิจ เป้าหมายองค์กร พันธะผูกพันทั้งภายในและภายนอก (ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย) และความรับผิดชอบด้านกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงมีการกำหนดผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยคำนึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย ให้เหมาะสมกับขนาด และความซับซ้อนขององค์กร

3. ผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 11 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญ 10 ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการสถาบัน มีหน้าที่พัฒนาระบบความต่อเนื่องทางธุรกิจตามขอบข่ายที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยการวางแผน นำไปปฏิบัติ ฝึกซ้อม และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนเพื่อจัดการกิจกรรมหรือกระบวนการหลักที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Committee) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

4. กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีหน้าที่จัดทำแผนป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉิน โดยประสานความเชื่อมโยงกับแต่ละหน่วยงานและทีมจัดการเหตุขัดข้อง (Incident Response Team : IRT)

5. ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รับผิดชอบ ผลักดัน และสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการตามกระบวนการที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน ต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วม เพื่อให้องค์การเภสัชกรรมบรรลุประสิทธิภาพในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

(นายวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์)

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

